

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. แล้งจุดศก.เกษตรกรเงินหาย
๒. วิกฤติภัยแล้งน้ำในเขื่อนใช้การได้ ๓๖วัน สศก.ชี้ผลผลิตข้าวลดลง๒๐%
๓. ไม่กลัวแล้งแต่กลัวอด นาข้าวลุ่มเจ้าพระยาพุ่ง๓.๔ล้านไร่
๔. ผวาเปิดศึกแย่งน้ำ เกษตรขอทหารเฝ้าประตูส่ง กรมชลเดินสายทำพิธีขอฝน
ค่าไฟจ่อขึ้นอ้างใช้น้ำมันผลิต
๕. ‘ปีติพงศ์’ หวั่นวิกฤติ ปมเกษตรกรแย่งน้ำ
๖. รัฐตีปีบตลาดดอกไม้-ปลาขายดี
๗. ลุยสอบปริมาณข้าวเสียหาย
๘. แหยงคุณภาพต่ำ แค่๔๓รายยื่นซองประมูลข้าวสต็อก
๙. เกษตรปั้นนักศึกษาปวช.-ปวส.สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน
๑๐. เกษตรพัฒนาสินค้าข้าวคุณภาพ Q ตีตลาดโลก
๑๑. เกาะข้าวเกษตร เดลินิวส์
๑๒. รับลูกเลื่อนฤดูปลูกข้าว กสท.ใช้วิกฤติเป็นโอกาส
๑๓. สหกรณ์เดินเครื่องเกษตรแปลงใหญ่ มุ่งพัฒนาข้าว-ปาล์มน้ำมัน
/เร่งหนุนเปิดโรงงานยาง

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
แนวหน้า
- พิมพ์ไทย
ข่าวสด
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
บ้านเมือง
บ้านเมือง
- ไทยรัฐ
แนวหน้า

แล้งจุดศก.เกษตรกรเงินหาย

เกษตรกรไทยหดตัวเหลือ 1.5%
ครัวเรือนเงินหายวัน 1.8 หมื่นบาท
นายเลอศักดิ์ ธีระกุลไพบุณย์
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้
ปรับลดประมาณการการขยายตัว
ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (จีดีพี)
ของภาคเกษตรในปี 2558 ลงมาอยู่
ที่ระดับ 1.4% จากประมาณการเดิม

ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 2.5-3% ซึ่ง
เป็นผลจากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลง
ภาวะภูมิอากาศ และภาวะเอลนีโญ
ที่ทำให้เกิดภัยแล้ง ซึ่งจะกระทบต่อ
ปริมาณผลผลิตโดยรวม
ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตข้าวจะ
ลดลงร่วม 20% หรือลดลง 5.4
ล้านตันข้าวเปลือก จากผลผลิตรวม
27-30 ล้านตัน ผลไม้ภาคตะวันออก
ผลผลิตจะลดลง 60% ส่วนข้าวโพ

ในภาคเหนือลดลง 30% จากปีก่อน
นายเลอศักดิ์ กล่าวหาว่า หากถึง
สิ้นเดือน ก.ค.แล้วเกษตรกรยังไม่
ได้ทำนา คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ของเกษตรกรในระบบจะหายไป
ประมาณ 1.85 หมื่นบาท/ครัวเรือน
หรือเงินหายไป 6 หมื่นล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนาปรังที่ผ่าน
มาพบว่าเกษตรกรในกลุ่มเจ้าพระยา
และลุ่มน้ำแม่กลอง ที่กรมชลประทาน

งดส่งน้ำนาปรังและเข้าไปช่วยเหลือ
ด้านการเงิน ทำให้เกษตรกรมี
รายได้มากกว่ารายจ่ายสุทธิ 9%
ขณะที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จะเสนอให้จ่ายเงินช่วยเหลือ
ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งที่อัตรา 1,100-1,200 ต่อไร่
ไม่เกิน 15 ไร่ต่อครัวเรือน

วิกฤติภัยแล้งน้ำในเขื่อนใช้การได้ 36 วัน - สศก.ชี้ผลผลิตข้าวลดลง 20%

1,4

ส่ง 22 จว. ชะลอ 'ปลูกข้าว'

**"ปิดฟงค์"สั่งปลดเกษตรกร
ประสานผู้ว่าฯ-ทหาร
สร้างความเข้าใจหลังพบ
ปลูกข้าวแล้ว 3.4 ล้านไร่**

เกษตรกรรับวิกฤติภัยแล้งประกาศห้ามเกษตรกร
ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัดทำนาจนกว่าฝนจะตก
ระบุดึงกันน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค-ผลักดันน้ำ
เค็ม กฟผ.เผยหากฝนไม่ตกเหลือน้ำในเขื่อน
ใช้ได้ 36 วัน วอนทุกภาคส่วนประหยัด ขณะ
ศศก.ระบุปีนี้ผลผลิตข้าวลดลง 20%

ปัญหาภัยแล้งขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วง
วิกฤติภัย เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละแห่ง
เหลืออยู่น้อยมาก และเริ่มส่งผลกระทบต่อ
การทำนา จึงจำเป็นต้องกันน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภค ผลักดันน้ำเค็ม รักษาสภาพแวดล้อม

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

ส่ง 22 จว.

นายปิณฑุพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลัง
ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ วานนี้
(15 มิ.ย.) ถึงแผนการแก้ปัญหาภัยแล้ง ว่า
ช่วงนี้ได้ขอให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
ทั้ง 22 จังหวัดชะลอการปลูกข้าวออกไปก่อน
จนกว่าฝนจะตก โดยหวังว่าจะมีฝนจะตก
ในช่วงเดือน ก.ค. นี้ น่าจะมีน้ำเพียงพอที่จะทำ
นาปี ตามฤดูกาลของแต่ละพื้นที่

นายปิณฑุพงศ์ ยังหวังว่าช่วงเดือน มิ.ย. นี้
จะมีฝนเข้ามาช่วยบ้าง แต่สถานการณ์ไม่เป็น
ไปตามนั้นทำให้น้ำที่มีในเขื่อนไม่เพียงพอ
สนับสนุนการปลูกข้าวได้ทั้งหมด กรมชลประทาน
จึงต้องแก้ปัญหาโดยประกาศให้ชะลอพื้นที่
เพาะปลูกในลุ่มเจ้าพระยาไว้ก่อน จนกว่าฝน
จะตกต้องตามฤดูกาล คาดจะเกิดขึ้นภายใน
40 วันนี้

ส่วนน้ำที่มีในเขื่อนจะมีการระบายวันละ
30-35 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน.ลบ.ม.) ลดลง
จากวันละ 62 ล้านลบ.ม. เพื่อระบุดึงพื้นที่นา
ที่ปลูกไปแล้ว 3.4 ล้านไร่ จนถึงช่วงเก็บเกี่ยว
เป็นการระบายเพื่อผลักดันน้ำเค็มและเพื่อ
อุปโภคบริโภคเป็นหลัก

การทำนาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1. เขต
ลุ่มเจ้าพระยา ที่ต้องเริ่มทำก่อนพื้นที่อื่นๆ โดย
เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค. เป็นต้นไป 2. พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มเดือน มิ.ย. เป็นต้น
ไป ซึ่งเกษตรกรนิยมหว่านข้าวแห้งเพื่อรอฟัน
หากฝนไม่ตกเลย เดือน ก.ค. ข้าวก็จะได้รับ
ความเสียหาย 3. ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. เป็นช่วงที่ฝนตก และ
4. ภาคใต้จะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือน ส.ค. นี้จะเห็น
ได้ว่าการเริ่มปลูกข้าวแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
แต่ในเขตนลุ่มเจ้าพระยานั้น ต้องเริ่มทำก่อน
เพื่อหนีปัญหาน้ำหลากในช่วงการเก็บเกี่ยว
โดยกรมชลประทานจะสนับสนุนระบายน้ำใน
4 เขื่อนหลักในปีนี้กรมชลประทานกำหนดให้
น้ำที่มีในต้นฤดูฝนสามารถสนับสนุนการปลูก
ข้าวได้ 7.4 ล้านไร่

สั่งเกษตรกร-ผู้ว่าฯลงพื้นที่ช่วยเหลือ

สำหรับพื้นที่ 4 ล้านไร่ที่เหลือได้สั่งให้
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง
มหาดไทย รวมทั้งทหาร ลงพื้นที่สำรวจแต่ละ
แห่งให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียม
การช่วยเหลือ โดยให้เกษตรกรเลือกดำเนินการ
ตามความสมัครใจใน 4 มาตรการ 1. รอฝน
เพื่อทำนา 2. ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน เช่น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3. ส่งเสริมให้มีการลงระบบน้ำหยด ซึ่ง
ต้องใช้เงินลงทุนสูง เรื่องนี้ได้ให้นายชวลิต ใน
ฐานะกรรมการบริหารธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (บอ.ร.ต.ท.ส.) หรือ

เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่จะช่วยเกษตรกร และ 4. หากสถานการณ์เลวร้ายจริงๆ ฝนไม่ตก หากเกิดความเสียหาย คงต้องชดเชยภัยแล้งตามอำนาจที่มีอยู่ทันที

บททวนแผนปล่อยน้ำลุ่มเจ้าพระยา

นายปิณฑศ์ กล่าวว่าการแก้ปัญหาหน้าเพื่อการเพาะปลูกในลุ่มเจ้าพระยา ต้องกลับมาทบทวนแผนการปล่อยน้ำใหม่ ที่ผ่านมามีการใช้ระบบปล่อยน้ำล้นชัย ชาวขอนแก่นได้แต่รัฐบาลที่มั่งคั่งจากการเลือกตั้งต้องการให้ทำนาอย่างทั่วถึง ก็ปล่อยน้ำรอบเดียวทั้งหมด จึงเกิดสถานการณ์น้ำไม่เพียงพอสะสม เห็นได้ชัดในปีที่น้ำขาดแคลนอย่างจริงจัง เป็นไปได้ว่าการผลิตในฤดูถัดไปจะปล่อยน้ำแบบรอบเวร คือ ผลิตกันใช้น้ำ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้มีน้ำเพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เช่น ภาคอีสาน ที่ประชุมเห็นด้วยกับกรมชลประทานที่จะให้ฝนน้ำจากแม่โขงบริเวณจ.เลยเข้ามาโดยไม่ต้องเจรจากับประเทศอื่น รวมทั้งการผันน้ำจากแม่น้ำยม ก่อนจะไหลลงแม่น้ำสาละวินของพม่า ซึ่งเป็นน้ำป่าต่อท่อผ่านอุโมงค์ลงเขื่อนภูมิพล เรื่องนี้ทางพม่าเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว หากสามารถทำได้ จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จะส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง 18,500 บาทต่อครัวเรือน

กฟผ. รับลดผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่าจากปริมาณน้ำในเขื่อนที่เหลือน้อยมาก ปีนี้คาดว่าจะการผลิตไฟฟ้าจากน้ำจะมีสัดส่วนลดลงจากปกติ 5% ของเชื้อเพลิงทั้งหมดแต่คาดว่าจะไม่เกิน 3% ดังนั้นในส่วนของการผลิตไฟฟ้าทดแทนคงต้องมาจากน้ำมันเตา ปัจจุบันเชื้อเพลิงประเภทอื่น โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติมีการผลิตที่เติมกำลังผลิตแล้ว

"การผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตาทยอยรับว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น"

นายสุธน กล่าว

หวังฝนไม่ตกเหลือน้ำใช้งานได้ 6 วัน

นายวันชัย ประไพสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ กฟผ. กล่าวว่าปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ ยังต้องตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าช่วงปลายเดือนมี.ย.นี้หรือต้นเดือนก.ค.จะมีฝนตกตามฤดูกาลหรือไม่ เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ฝนตกน้อย น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเขื่อนภูมิพล 4 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน มีน้ำใช้งานได้เพียง 392 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าวันละ 3.5 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 46%

หากฝนไม่ตกลงมากี่วันน้ำเพื่อการเกษตรจะไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณน้ำส่วนนี้ต้องสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค และรักษาระบบนิเวศด้วย บางส่วนต้องจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร 2.8 ล้านไร่ ดังนั้นจะใช้น้ำได้เพียง 36 วัน จากเดิม 40 วัน

ชลประทานอุดรติดดีเดือนถัดทำนา

จากวิกฤติภัยแล้ง ได้ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่นายบุญยลักษณ์ รองเลขาธิการชลประทานจังหวัดอุดรติดดี กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งจากเขื่อนสิริกิติ์ ถึงสถานการณ์น้ำที่เก็บกัก มีปริมาณน้ำใช้งานล่าสุด 720 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 10% เป็นปริมาณน้ำที่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศ และผลิตต้นน้ำเค็ม

ทั้งนี้ ชลประทานจังหวัดอุดรติดดี จึงทำหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในส่วนของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำน่านเพื่อทำนาปีทั้ง 88 สถานี พื้นที่ทำนาปี 1.8 แสนไร่ พบว่า 21 สถานี ชาวนาเริ่มทำนาปีไปแล้ว 35,000 ไร่ ได้ขอความร่วมมืออีก 57 สถานี งดการสูบน้ำและชะลอการทำนาปีออกไปถึงปลายเดือนพ.ค.2558 หรือรอให้ฝนตกเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย ระเบียบนี้ เพราะไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไป ขณะที่ราคาข้าวไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้เร่งทำนาปีแต่อย่างใด

ยื่นเหลือน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า หลังจากที่ประกาศให้ชะลอการทำนาในลุ่มเจ้าพระยาไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มี.ย.ที่ผ่านมา พบเกษตรกรทำนาเพิ่มขึ้นขณะนี้อยู่ที่ 3.4 ล้านไร่แล้ว เกษตรกรจะขยายพื้นที่ไปมากกว่านี้ เพราะเกษตรกรในพื้นที่ยังเห็นน้ำไหลผ่าน ที่ประชุมจึงให้กรมชลประทานประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และทหารทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าน้ำที่เหลือ จะนำไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ผลิตต้นน้ำเค็มรักษาสภาพแวดล้อม

ทั้งนี้เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้เหลือเพียง 1,282 ล้านลบ.ม.เท่านั้น โดยเขื่อนภูมิพลมีอยู่ 380 ล้านลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ 731 ล้านลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 88 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 83 ล้านลบ.ม.

สศก. คาดผลผลิตข้าวลดลง 20%

นายเลิศศักดิ์ รุ่งตระกูล โภษะธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่าปีนี้อัตราผลผลิตทั้งหมดรวมในประเทศ(จีดีพี) ภาคการเกษตร จะขยายตัวที่ 1.45% ลดลงจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 2.5-3% เนื่องจากภัยแล้งเป็นสาเหตุทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงทุกกลุ่มสินค้า โดยข้าวนาปีจะหดจากระบบประมัตน์ 20% จากที่ผลิตได้ 21 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนสาลีหายไปประมาณ 30%

ขณะเดียวกันในกรณีที่มีฝนไม่ตกเลย เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามฤดูกาล

ไม่กลัวแล้ง-แต่กลัวอด

นาข้าวลุ่มเจ้าพระยาพุ่ง3.4ล้านไร่

ปีติพงศ์ ยืนมีมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวไม่ได้จากภัยแล้ง แต่ยังไม่บอกแน่ชัดว่าจะคืนเงินคืนเกษตรกรฯ ยังเครียดเพราะแรงแฉเดือนแล้วแต่ยังมีนาข้าวเพิ่มขึ้นจำนวนมากล่าสุดกว่า 3.4 ล้านไร่แล้ว แต่ยังมีข้อดีเพราะราคาน่าจะสูงขึ้น

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่น่าจะสามารถทำนาได้เพราะภัยแล้ง จึงสั่งให้นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำนาของเกษตรกร โดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยา ที่ขณะนี้มีการปลูกข้าวไปแล้ว 3.44 ล้านไร่ พื้นที่เพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 6 แสนไร่

ส่วนที่เหลือยังไม่สามารถปลูกได้เพราะกรมชลประทานขอความร่วมมือชลอการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนสามารถใช้งานได้ขณะนี้เหลือเพียง 1,300 ล้านลบ.ม. จะเหลือใช้ประมาณ 40 วัน หากมีการระบายประมาณ 30 ล้านลบ.ม./วัน

“สำหรับเกษตรกรที่ทำนาไม่ได้ เนื่องจากน้ำไม่มี ไม่ใช่ความคิดของเกษตรกร ทางกรมมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วอย่างเป็นระบบทั้งงบประมาณจากส่วนกลาง และระดับจังหวัด เป็นงบช่วยเหลือกรณีภัยแล้ง แต่ขณะนี้ผลของภัยแล้งยังไม่เกิดความเสียหายต่อเกษตรกร จึงยังไม่ต้องคิด เพราะมาตรการต่างๆ มีอยู่แล้ว ถ้าเสียหายจริงคิดวันเดียวก็ได้ สำหรับมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งแต่ขณะนี้เ็นว่ายังไม่

มาตรการอย่างเป็นรูปธรรม”

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมผู้บริหารกระทรวง นายปีติพงศ์ กำชับผู้บริหารทุกคนไม่ให้พูดเรื่องการช่วยเหลือโดยการแจกเงิน เพราะยังไม่ถึงเวลา แต่มาตรการแจกเงินได้ดำเนินการเพื่อรองรับไว้ก่อน เมื่อมีความเสียหายจะสามารถนำมาใช้ได้ทันที และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีเรื่องของมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง แต่เรื่องรูปแบบยังไม่ได้สรุปว่าจะเลือกวิธีการใด

ด้านพล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ได้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งงดกิจกรรมที่ใช้น้ำปริมาณมาก อาทิ สระว่ายน้ำส่วนบุคคลตามบ้านเรือน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐต้องใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ช่วยกันรณรงค์สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน เรื่องการประหยัดน้ำด้วย

นายเลิศศักดิ์ ธีระธัญญาพิบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ภาคผลผลิตทั้งปี 2558/59 ของไทยจะสามารถผลิตได้ประมาณ 26 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงจากปีก่อนประมาณ 5 แสนตัน หรือประมาณ 5% ส่งผลคือราคาโดยคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 8,500 บาท/ตันข้าวเปลือก จากปัจจุบันราคาขายข้าวขาว 5% อยู่ที่ราคา 7,700 บาท/ตัน

ผวาเปิดศึกแย่งน้ำ

เกษตรขอทหารเฝ้าประตูส่ง กรมชลเดินสายทำพิธีขอฝน ค่าไฟจ่อขึ้นอ้างใช้น้ำมันผลิต

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเรียกประชุมทุกหน่วยงานเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงว่า ได้สั่งการ

▶ ต่อ : แย่งน้ำ - หน้า 7

แย่งน้ำ

ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานและนอกชลประทานในลุ่มเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด และขอความร่วมมือประหยัคน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักของประเทศคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำน้อยจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัด และเพื่อไม่ให้ประชาชนวิตกกังวลหรือรู้สึกว่าทำไม่อีกฝั่งปลูกได้และอีกฝั่งปลูกไม่ได้ ที่สำคัญรัฐบาลไม่ต้องการเห็นภาพสงครามแย่งน้ำของประชาชน

ขอกำลังทหารคุมประตูส่งน้ำ

ทั้งนี้ จากการสำรวจพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่ปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 3.4 ล้านไร่ ซึ่งยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังคงดูแลได้ถึงเก็บเกี่ยว แต่ในส่วนพื้นที่ยังไม่ปลูกข้าวอีก 4 ล้านไร่ ใน 22 จังหวัด ให้ชะลอไปก่อนจนกว่าฝนจะตก ซึ่งกรมอุษนิษวิทยาคาดว่าฝนจะตกช่วงปลายเดือนกรกฎาคม สำหรับพื้นที่ให้ชะลอปลูกข้าวกว่า 4 ล้านไร่ ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะฝ่ายทหาร เข้าไปตั้งพื้นที่ปลูกข้าว 3.4 ล้านไร่ ไม่ให้ขยายไปมากกว่านี้

“ทหาร กอ.รมน. ข้าราชการในพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกร และพูดความจริงถึงปัญหาอย่าให้ใครมาบังกับ

เปิดปิดประตูน้ำกันอีก ยุคนี้ไม่มีใครมาสั่งได้และไม่จำเป็นต้องหาเสียงในพื้นที่ไม่ต้องพึ่งสส.เหมือนก่อน โดยเฉพาะขอให้ทหารมาช่วยคุมการหมุนเวียนรอบส่งน้ำเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ ถ้าเดือนกรกฎาคมไม่มีฝนตกต้องปรับแผนการใช้น้ำและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอีกครั้ง” นายปีติพงษ์กล่าว

เลี้ยงฝัมน้ำสาละวิน-โขงเติมเขื่อน

และว่า อย่างไรก็ตาม ส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวจำนวน 1.25 ล้านไร่ ซึ่งอาจไม่ได้ปลูกข้าว ให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจให้ความช่วยเหลือปลูกพืชระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ทำปศุสัตว์และประมง ซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้แล้วบางส่วน สำหรับการแก้ปัญหาหาระยะยาวให้กรมชลประทานศึกษาแผนผันน้ำจากสาละวินมาเติมในเขื่อนภูมิพล และผันน้ำโขงเข้ามาพื้นที่ภาคอีสาน โดยผ่านแม่น้ำเลย จ.เลย มาลงแม่น้ำชี มูล หากทำได้ตามแผนทำให้พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ซึ่งคุ้มกับการลงทุน

รมว.เกษตรกล่าวในเรื่องนี้อีกว่า ต้องขอรับปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงของกรมชลประทาน เป็นผลสืบเนื่องจากการทำมาของเกษตรกรที่มีผลจากนโยบายของรัฐในการส่งเสริมปลูกข้าว ทำให้เกษตรกรปลูกทั้งนาปีนาปรัง การบริหารจัดการน้ำของกรมชลบางครั้งจึงอยู่ภายใต้การชี้แนะของการเมืองด้วย

ยันน้ำเขื่อนหลักใช้ได้อีก 40 วัน

ด้านนายเลศิโรจน์ โกวิทณะ อธิบดี

กรมชลประทานกล่าวว่า ขณะนี้เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำใช้การได้ 1.3 พันล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ระบายน้ำวันละ 30-35 ล้านลบ.ม. คาดใช้ได้อีก 40 วัน โดยภายในสัปดาห์นี้สรุปแผนโครงการผันแม่น้ำโขงและสาละวิน เสนอรมว.เกษตรฯก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ จากผลการศึกษาแผนผันน้ำสาละวินเดิมเขื่อนภูมิพลได้ปีละ 2 พันล้านลบ.ม. โดยนำน้ำจากแม่น้ำยมไหลลงสาละวินทำอุโมงค์ส่งน้ำมาเติมเขื่อนภูมิพล อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการควบคุมการทำนาใน 22 จังหวัดทำได้ยาก เพราะน้ำไหลผ่านหน้าบ้านชาวนาจึงนำไปทำนาปรังที่ปลูกเกินแผนมาตลอดปีละกว่า 9 ล้านไร่ ทำให้เกิดปัญหาบริหารจัดการน้ำมาต่อเนื่อง

โทรกรมชลเดินสายบวงสรวงขอฝน

ขณะที่นายชูชาติ ฉุยกรม อธิบดีวิศวกรรมใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นโทรใหญ่ประจำกรมชลเปิดเผยว่า หลังนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประกอบพิธีบวงสรวงขอฝนจากพระพิรุณทรงนาคที่ประดิษฐานด้านหน้ากระทรวงเกษตรฯแล้ว จากนั้นตนได้ไปประกอบพิธีขอฝนบริเวณเขื่อนต่างๆ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ไปทำพิธีขอฝนที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก จากนั้นจะไปทำพิธีขอฝนที่เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณริมแม่น้ำโขงที่จ.หนองคาย และภาคตะวันออกเฉียงที่จ.จันทบุรี ซึ่งพิธีบวงสรวงขอฝนที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ

ไปทำนั้น เพราะได้รับคำขอร้องจากข้าราชการกรมชล โดยให้เงินส่วนตัวในการดำเนินการทั้งหมด เป็นพิธีเล็กๆ ถ้าตามตำราต้องทำพิธีใหญ่ของฝนจากพระพิรุณที่สนามหลวง สิ่งที่ทำเป็นเรื่องของความเชื่อ เรื่องของจิตใจ และความเป็นสิริมงคล จะได้ผลมกน้อยขึ้นอยู่กับกำลังจิตของผู้ร่วมพิธี

วิกฤติแล้งทำเสียหาย6หมื่นล.

นายเลอศักดิ์ วัชรระกูลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า ถ้าสถานการณ์แล้งยาวนานไม่สามารถทำนาปีได้ สร้างความเสียหายภาพรวม 6 หมื่นล้านบาท โดยภาคเกษตรมีจีดีพีต่ำกว่าร้อยละ 1.15 จากที่ตั้งเป้าปีไว้ที่ร้อยละ 2.3 คาดว่าสถานการณ์ปีนี้จะใกล้เคียงเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 จนเขื่อนต้องหยุดปล่อยน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า เก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น

จ่อขึ้นค่าไฟอ้างซื้อน้ำมันผลิต

ผลกระทบจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลักที่ลดลง เริ่มมีผลต่อการผลิตไฟฟ้า โดยนายสุรชน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือน้อยมากในปีนี้ คาดว่าการผลิตไฟฟ้าจากน้ำจะมีสัดส่วนลดลงจากปกติมีสัดส่วนร้อยละ 5 ของเชื้อเพลิงทั้งหมดเป็นไม้เกินร้อยละ 3 ซึ่งในส่วนการผลิตไฟฟ้าทดแทนคงต้องมาจากน้ำมันเตา จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟที่เพิ่มขึ้น หวังว่าฝนเหนือเขื่อนจะตกลงมาแก้ปัญหาภัยแล้งได้

อุตรดิตถ์ชล่อทำนาปี1.5แสนไร่

ถ่าน นายบุญยศักดิ์ ฉลองดีพิบูลย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังรับแจ้งจากเขื่อนสิริกิติ์ ถึงสถานการณ์น้ำที่เก็บกักมีปริมาณน้ำใช้งานต่ำสุด 720 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 10 ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเพียงเฉลี่ย 5 ล้านลบ.ม.ต่อวัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ชลประทาน

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดทำหนังสือแจ้งเตือนกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยขอความร่วมมือ สถานีสบน้ำแม่ น้ำน่านเพื่อทำนาปี 57 สถานี ไปยังพื้นที่นา 1.5 แสนไร่ งดสูบน้ำและชล่อทำนาปีออกไปถึงปลายเดือนกรกฎาคมหรือรอให้ฝนตกชุก จึงเริ่มทำนาปีได้ เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหายหรืออาจหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนไปก่อน

ชาวนาพิจิตรเสี่ยงดวงทำนา

ส่วนที่จ.พิจิตร สถานการณ์ภัยแล้งยังคงวิกฤติ แต่ชาวนาในพื้นที่เตรียมปรับพื้นที่นาข้าวลงมือทำนาปี โดยใช้กักจากระบบชลประทานที่ปล่อยมาช่วยเหลือชาวนา ถึงแม้จะเสี่ยงกับการขาดน้ำ และมีค่าเตือนจากสำนักงานชลประทานที่จะงดการระบายน้ำจากเขื่อนใหญ่ เนื่องจากปริมาณน้ำน้อยและฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำมีจำนวนจำกัดโดยนางทองมา ขุนชัย เกษตรกรชาวนา ต.วังห้ว อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องทำนา เนื่องจากชลประทานปล่อยน้ำทำนาและเพื่อนบ้านต่างทำนากันจำเป็นต้องทำ แม้ต้องเสี่ยงการปล่อยน้ำจากเขื่อนที่น้อยลงและฝนทิ้งช่วง แต่จำเป็นต้องทำ เพื่อหารายได้เข้าครอบครัว โดยใช้น้ำในระบบชลประทานที่สำรองไว้ตามบ่อปลายน้ำเพื่อรับมือฝนทิ้งช่วง

วอนปช.ประหยัดน้ำร่วมฝ่าภัยแล้ง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คาดว่าภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าปลายปีที่เคยเกิดขึ้น รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนทั่วประเทศทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐต้องใช้น้ำให้คุ้มค่าที่สุด โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ทุกจังหวัด รณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ เพื่อให้ใช้น้ำเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่วางไว้

ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำจากรายงานของกรมชลประทานวันที่ 15 มิถุนายนพบว่าสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

และขนาดกลางมีปริมาณน้ำในอ่างรวม 34,495 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 ของการกักเก็บรวมทั้งหมด ซึ่งปริมาณน้ำใช้การได้ 10,692 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 21 ของปริมาณรวมทั้งหมด เทียบกับปี 2557 ในช่วงเดียวกัน 36,055 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48 มีปริมาณน้อยกว่าปี 2557 จำนวน 1,560 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 30.64 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 78.33 ล้านลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 40,289 ล้านลบ.ม. อย่างไรก็ตาม คาดว่าช่วงวันที่ 16-19 มิถุนายน ทั่วประเทศจะมีฝนตกประมาณ 5-20 มม. โดยเฉพาะช่วงวันที่ 18-19 มิถุนายน คาดว่าภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีฝนตกประมาณ 30-40 มม.

‘ปีติพงศ์’ห่วงวิกฤต ปนเกษตรกรแย่งน้ำ

ขอทหารคุมปรต.เข้ม หลังน้ำในเขื่อนลดวูบ รัฐหมดท่าทำพิธีขอฝน



ภาพหน้า ๖

“ปีติ” สั่งคสช.ทำเข้าใจเกษตรกร หลังน้ำในเขื่อนลดวูบ จี้เข้าช่วยทันที หากมีน้ำท่วมขัง กทม.-ปริมณฑล “ปีติพงศ์” ห่วงวิกฤตแย่งน้ำขอทหารคุมปรต.เข้ม ลั่นห้ามก่อบีบ ขณะที่กรมชลฯ หมดท่า หันพึ่งพา

ปีติพงศ์ห่วงวิกฤต

ไสยศาสตร์ บางส่วนขอฝนตกเขื่อนใหญ่ ขณะพื้นที่กว่า 1.5 แสนไร่ระลอกหน้าปี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนมีระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำชับให้ทุกส่วนของคสช. ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ในมาตรการการใช้น้ำ และการวางแผนการทำการเกษตร รวมทั้งตรวจสอบการขุดลอกแหล่งน้ำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไปร่องไร้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

สำหรับภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมขังใน กทม. และปริมณฑลนั้นให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และร่วมกับส่วนราชการเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังทันที รวมทั้งหากเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมในต่างจังหวัดด้วย

ด้านนายปีติพงศ์พินิจบุญญอนุจรารวมเกษตรกรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมทุกหน่วยงานเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนที่ช่วงว่าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่ได้ปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 3.4 ล้านไร่ นั้น ยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ ยังดูแลได้ถึงช่วงเก็บเกี่ยว แต่ในส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวอีก 4 ล้านไร่ ใน 22 จังหวัด ให้เลื่อนออกไปก่อน จนกว่าฝนจะตก ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าฝนจะมากในช่วงปลาย.ค.นี้ โดยในพื้นที่ภาคอีสาน จะเริ่มปลูกข้าวมี.ย.นี้ โดยปลูกแบบหว่านข้าวแห้ง ซึ่งจะไม่กระทบมากนัก ส่วนภาคใต้และภาคตะวันตก จะเริ่มปลูกส.ค.

สำหรับพื้นที่ที่เหลือปลูกข้าว กว่า 4 ล้านไร่ ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะฝ่ายทหาร เข้าไปตรึงพื้นที่ ไม่ให้ขยายการปลูกข้าวไปมากกว่า 3.4 ล้านไร่ที่หายไปแล้ว

ทหารกอ.รมน.และข้าราชการในพื้นที่ ต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกร ทำอย่างไรไม่เกิดปัญหาแย่งน้ำ และพูดความจริงถึงปัญหาน้ำ อย่าให้ใครมาบังคับเปิด-ปิดประตูน้ำ กับอีก ยุคนี้ไม่มีใครมาสั่งได้

และยุคนี้ไม่จำเป็นต้องทึ่งในพินิจไม่เพียงพียง ส.ส.เหมือนก่อน ให้เข้ามาช่วยกันดูแลประชาชน โดยเฉพาะขอให้ทหารมาช่วยควบคุมการหมุนเวียนรอบส่งน้ำ ให้เป็นไปตามแผน หากเกษตรกรไม่เชื่อฟัง อาจเกิดปัญหาขัดแย้งได้ และขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด”

อย่างไรก็ตามหาก.ค.นี้ไม่มีฝนตก จะต้องมีการปรับแผนการใช้น้ำ และวางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอีกครั้ง ส่วนตามพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปลูกข้าว ซึ่งมี 1.25 ล้านไร่ ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ได้รับผลกระทบ จะให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจเพื่อลงไปช่วยเหลือให้ปลูกพืชระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ทำปุ๋ยสัตว์ และประมง ซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้แล้วบางส่วน

ด้านนายเลอศักดิ์ วีระตระกูล โฆษกเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า หากสถานการณ์แล้งยาวนาน และไม่สามารถทำนาได้ จะทำให้เสียหายไปภาพรวม 6 หมื่นล้านบาท โดยภาคเกษตรมีจีดีพี ต่ำกว่าร้อยละ 1.15 จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 2.3 ในปีนี้ โดยคาดว่าสถานการณ์ฝนใกล้เคียงกับเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องเคยเกิดเมื่อปี 33 จนเขื่อนต้องหยุดปล่อยน้ำ เพื่อการผลิตไฟฟ้า เก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

ขณะที่นายชูชาติ จุยกกรม อธิบดีวิสาหกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษประจำกรมชลประทาน และเป็นผู้นำคณะนายพลชลประทาน พลัดกระทรวงเกษตรฯ ประกอบพิธีบวงสรวงขอฝนจากพระพิรุณทรงนาคที่ประดิษฐานด้านหน้ากรมชลประทานเพราะปีนี้เจอแล้งหนัก จนเป็นที่ฮือฮาในช่วงก่อนหน้านี้ เปิดเผยว่า หลังจากปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ประกอบพิธีขอฝน ที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นการขอฝนภาพใหญ่ทั่วทั้งประเทศแล้ว ตนยังได้ไปประกอบพิธีขอฝนบริเวณเขื่อนต่างๆ เพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมาก ได้ไปทำพิธีขอฝนที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก หลังจากนั้นจะไปทำพิธีขอฝนที่เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนปากมูล จ.นครราชสีมาเขื่อนอุบลรัตน์บริเวณริมแม่น้ำโขงที่ อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย และภาคตะวันออก ที่ จ.จันทบุรี

“การบวงสรวงทำพิธีขอฝน ที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯได้ทำ และผมได้ทำที่เขื่อนใหญ่ๆ ทั่วประเทศเพราะได้รับคำขอร้องจากเพื่อนฝูง ที่เป็นข้าราชการกรมชลฯ เหมือนหมอบูตจะดูดวง หรือต่อชะตาให้คนอื่นได้ก็ต่อมาจากคำร้องขอของเจ้าตัว โดยการทำพิธีขอฝนทั้งหมดใช้เงินส่วนตัวดำเนินการทั้งหมด เป็นพิธีเล็กๆ ไม่ใช่พิธีใหญ่ เหมือนในตำราพระพิรุณ ที่ต้อง

ทำกันพิธีขอฝนที่ท้องสนามหลวง โดยสิ่งที่เป็นเรื่องของความเชื่อ เรื่องของจิตใจและความเป็นสิริมงคลแล้ว แต่ใครจะเชื่อหรือไม่ เพราะทำแล้วไม่ได้เกิดความเสียหายอะไร จะได้ผลมากน้อย ก็ขึ้นอยู่กับกำลังจิตของผู้ที่มาร่วมในพิธี ที่ผ่านมามีก็ได้ประกอบพิธีบวงสรวงขอฝนให้แก่กรมชลฯ มาหลายปีแล้ว แต่ก็ไม่เคยเปิดเผย นายชูชาติ กล่าว

นายบุญเลิศภักดิ์ ฉลองศัพท์พิชญ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งจากเขื่อนสิริกิติ์ ถึงสถานการณ์น้ำที่เก็บกักที่มีปริมาณน้ำใช้งานล่าสุด 720 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 10 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศน์และผลักดันน้ำเค็ม โดยมีการปล่อยน้ำวันละ 22 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเพียงเฉลี่ย 5 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

ทั้งนี้ด้วยปริมาณน้ำที่ลดต่ำจากฝนทิ้งช่วงชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์เร่งทำหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในส่วนของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ต้องสูบน้ำจากแม่น้ำน่าน เพื่อทำนาปีทั้งหมด 88 สถานี พื้นที่ทำนาปี 1.8 แสนไร่ พบว่า 21 สถานี ชาวนาเริ่มทำนาปีไปแล้ว 35,000 ไร่ ได้ขอความร่วมมืออีก 57 สถานี ที่นา 1.5 แสนไร่ งดการสูบน้ำ และชะลอการทำนาปีออกไปถึงปลายก.ค.นี้ หรือรอให้ฝนตกชุก จึงเริ่มทำนาปีได้ เพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย หรืออาจหันไปปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนไปก่อน

อย่างไรก็ตามพบว่าชาวนาในเขตชลประทาน และต้องอาศัยสูบน้ำจากแม่น้ำน่านมาใช้เพื่อการทำนาปี ส่วนใหญ่งดหรือชะลอการทำนาปีตามคำแนะนำของราชการคือ รอฝนตก หรือเริ่มทำต้นส.ค. โดยบางส่วนมีการไถเตรียมดิน ชาวนาบางรายทิ้งที่นาให้ว่างถือเป็นการพักหน้าดินไประยะหนึ่ง ชาวนาส่วนใหญ่ ยังเชื่อว่าจะได้ทำนาปีอย่างแน่นอน แต่ไม่เสี่ยงที่จะทำนาในระยะนี้ เนื่องจากไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไป ขณะที่ราคาข้าวไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้เร่งทำนาปีแต่อย่างใด

รัฐที่ปราบปรามการค้าดอกไม้-ปลาเขตกิน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตลอดสัปดาห์การจัดงาน “เทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม” เฉลิมฉลอง ผดุงกรุงเกษม ช้างทำเนียบรัฐบาล ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเยี่ยม มีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนมาก ยอดจำหน่ายสินค้าเกือบทุกรายการทะลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นไฮไลต์ต่างๆ จำหน่ายเกือบหมดแล้ว อาทิ “บอนไซเทียนทะเล” ต้นละ 2.5 ล้านบาท 1 ต้น ต้นละ 2.5 แสนบาท 1 ต้น บอนไซไทรโทเกอร์ ต้นละ 1 แสน 1 ต้น ปลากระเบนเผือก(Albino Pearl Ray) อายุ 7 เดือน 1 คู่ ราคา 4.25 ล้านบาท อายุ 2 เดือน 1 คู่ ราคา 3 ล้านบาท

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวไว้ว่า ผลของการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว ทำให้มียอดสะสมรวม 18,263,763 บาท ผู้เข้าชมงานสะสม 50,998 คน เฉพาะวันที่ 13 มิ.ย.2558 มียอดจำหน่าย 385,528 บาท แบ่งเป็น สินค้าไม้ดอกไม้ประดับ 158,848 บาท สินค้าปลาสวยงาม 123,780 บาท ร้านค้าเอสเอ็มอี 31,400 บาท และร้านอาหาร กทม. 71,500 บาท ยอดผู้เข้าชมงาน 7,051 คน

“การจัดงานเทศกาลครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อพัฒนาการค้า ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามของไทย มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตด้วยตนเองส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ประชาชนสามารถเข้ามาซื้อหา และชื่นชมผลงานของเกษตรกรไทยที่ทรงคุณค่าสามารถไต่จูงถึงวันที่ 28 มิ.ย.นี้ อาทิ ปลากระเบนเผือกต้องใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์ถึง 12 ปี ชวนชมเพชรมงกุฎ บอนไซเทียนทะเลที่สวยงามผ่านการตกแต่งดูแลรักษาจากเกษตรกรหลาย 10 ปี เป็นต้น” พล.ต.สรรเสริญกล่าว

ลุยสอบปริมาณข้าวเสียหาย

นางจินตนา ชัยวรณาการ ประธานคณะกรรมการ ซึ่งจะขายตามชนิดข้าว ขณะที่ข้าวที่มีข้าวเกรดขึ้นไปไม่เกิน 20% องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า อคส.ได้ประสานงาน จะขายตามสภาพข้าว กับเจ้าหน้าที่สำรวจ เก็บหลักฐานและสภาพข้าวสารในสต็อก “ข้าวที่เหลืออยู่ในสต็อกที่ อคส.ดูแลทั้งหมด 12 ล้านตัน ของรัฐบาล สำหรับข้าวที่เสียหาย 650,000 ตัน ข้าวที่โรงสี แยกเป็นข้าวเกรดพี ซึ่งเป็นข้าวผ่านมาตรฐาน, ข้าวเกรดเอ ผังข้าวกลางกลางชนิด 54,000 ตัน ข้าวที่มีข้าวเกรดซี ที่ ผ่านมาตรฐาน แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย, ข้าวเกรดบี ด้อย เสื่อมคุณภาพ ผสมอยู่ไม่เกิน 20% จำนวน 300,000 ตัน รวม มาตรฐาน แต่ปรับปรุงได้ และเกรดซี เป็นข้าวด้วยคุณภาพ แล้วประมาณ 1 ล้านตัน ให้เสร็จในเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อนำออก ซึ่งข้าวเกรด ที เอ และบี ขายได้ไม่ยาก แต่ปัญหาคือในแต่ละ ประมูลขาย ข้าวจำนวนเล็กน้อยไม่เกี่ยวข้องกับข้าว 1 ล้านตัน โทคัง มีข้าวหลายเกรดปะปนกันอยู่ จึงต้องพิจารณาว่าจะขาย ที่เปิดประมูลวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ข้าวที่เสียหาย 650,000 ตัน อย่างไร ซึ่ง อคส.เห็นว่าอาจต้องแยกข้าวแต่ละเกรดให้ชัดเจน ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ไม่สามารถขายให้กับ ก่อนที่จะนำออกขาย โดยกำลังศึกษาอยู่ว่าจะจ้างให้ผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โรงงานแอมอนอดได้ ต้องเผาทิ้ง หรือ เข้ามาคัดแยกข้าวก่อนขายหรือไม่ เพราะหากขายเหมารวม นำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าส่วนข้าวชนิดชนิดยังขายได้เพราะ อาจไม่ได้ราคาที่ดี และถูกกล่าวหาว่าขายข้าวราคาถูกได้ใน การนำส่งเข้าคลังกลางของรัฐบาล โรงสีแจ้งเป็นข้าวหอม อนาคตทั้งหมดนี้เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้คณะกรรมการ มะลิ ข้าวเหนียว แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับพบเป็นข้าวขาว นโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เป็นผู้พิจารณา”

แหงคุณภาพต่ำ แค่ 43 รายยื่นซอง ประมูลข้าวสต็อก

นนทบุรี • เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลแบบรายคลังครั้งที่ 3/2558 ปริมาณ 1.06 ล้านตัน ยื่นซองเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนจะให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นซองเพียง 43 ราย น้อยกว่า 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยครั้งแรกมีผู้ผ่านคุณสมบัติ 96 ราย ครั้งที่ 2 ผ่าน 45 ราย

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว ระบุว่า สาเหตุที่มีผู้เข้าร่วมตรวจสอบคุณสมบัติประมูลข้าวน้อยกว่าทุกครั้ง เนื่องจากผู้ประกอบการไม่มั่นใจคุณภาพข้าวสารในสต็อกรัฐบาล เพราะผู้ที่ได้รับการอนุมัติซื้อข้าวรัฐบาลเมื่อ 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ต่างประสบปัญหาการรับมอบข้าวบางส่วนไม่ได้คุณภาพ ทำให้ต้องมีการร้องเรียนเข้ามายังองค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งเป็นคู่สัญญาข้าวในโกดังที่ขายกับภาคเอกชนให้ช่วยแก้ไขปัญหามาให้

ทั้งนี้ ในการแก้ไขปัญหาคอสม.กำลังดำเนินการกับคู่สัญญาที่รับผิดชอบคุณภาพและปริมาณข้าว โดยหากเป็นข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำปี 2556/57 ผู้ที่รับผิดชอบค่าเสียหายจะเป็นเจ้าของโกดังกลาง ส่วนข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำปี 2554/55 และ 2555/56 ผู้ที่รับผิดชอบค่าเสียหาย คือ บริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว ที่จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธาน บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด กล่าวว่า จำนวนผู้ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติที่มี 43 ราย ถือว่าไม่น้อยจนเกินไป ซึ่งให้เห็นว่าตลาดยังมีความต้องการข้าวจากรัฐบาลอยู่.

23

เกษตรฯ ปั้นนักศึกษา ปวช.-ปวส. สู่ “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน”

มกอช. จับมือ 3 หน่วยงาน ปั้นนักศึกษา ปวช.-ปวส.-ศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสู่อุบัติการณ์ “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” นำร่อง พัทลุง สงขลา สตูล ตรัง ลือตแรก 120 คน หวังพัฒนาทักษะการทำเกษตรให้ได้มาตรฐาน เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-64 ปี คิดเป็น 70.3 % จากเกษตรกรทั้งหมด 23.7 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้แรงงานในการทำเกษตรลดลง และอาจกระทบต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตรในอนาคต มกอช. เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร เร่งดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” โดยนำร่องส่งเสริมศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล รวมถึงศิษย์เก่าของสถาบันดังกล่าวที่ประกอบอาชีพเกษตรกร และมียุอายุไม่เกิน 40 ปี เป้าหมายรวม 120 คน ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และรับรู้อาสาสมัครด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้

ขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ให้แก่นักศึกษาหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมส่งเสริมการนำมาตรฐาน มกษ. หรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ไปใช้ปฏิบัติจริงในระดับฟาร์ม และสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออาชีพ ซึ่งจะเป็นขุมพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรไทยในอนาคต

เลขาธิการ มกอช. กล่าวอีกว่า เบื้องต้นได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทั้งเรื่องสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์มเบื้องต้นและการตลาด และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารหรือจีเอพี (GAP) เน้นข้าว พืชผักและไม้ผล เพื่อเพิ่มทักษะด้านทฤษฎีและให้ฝึกปฏิบัติจริงในแปลง ขณะเดียวกันยังให้โอกาสศึกษาดูงานในฟาร์มมาตรฐาน GAP โรงเรียนชาวนา และโรงคัดบรรจุผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP นอกจากนี้ ยังจัดประกวดการเขียนโครงการฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร แบ่งเป็น ประเภทไม้ผล และพืชผัก/ข้าว และจัดกิจกรรมส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือหลัก GAP ไปปฏิบัติใช้จริงในแปลงด้วย โดยจะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดให้เหลือเพียง 6 โครงการ ได้แก่ ข้าว 3 โครงการ และผักผลไม้ 3 โครงการ ซึ่งจะตัดสินการประกวดและมอบรางวัลในช่วงเดือนกันยายน 2558

“การพัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรไทย โดยผ่านช่องทางของสถานบันการศึกษาที่บุตรหลานเกษตรกรศึกษาอยู่ หรือศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและประกอบอาชีพเกษตรกร คาคว่า จะเป็นกลไกขับเคลื่อนการนำมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมไปปรับใช้ในฟาร์มหรือแปลงของตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังคาดว่า เกษตรกรรุ่นใหม่จะเห็นความสำคัญในการสืบทอดอาชีพเกษตรกรและไม่ละทิ้งภาคการเกษตรในอนาคต อย่างไรก็ตาม มกอช. ได้มีแนวคิดที่จะขยายผลต่อยอดการพัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องสู่วิทยาลัยเกษตรอื่นๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ” นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าว

23 เกษตรพัฒนาสินค้าข้าวคุณภาพ “Q” ตีตลาดโลก

เกษตรพัฒนาสินค้าข้าวคุณภาพ “Q” ตีตลาดโลก มุ่งควบคุมความปลอดภัยแปลงนา-โรงสี-โรงบรรจุ-ผลิตภัณฑ์ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก สร้างเอกลักษณ์เพิ่มมูลค่า เสริมแกร่งการแข่งขัน

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปี 2558 นี้ มกอช. ได้มีแผนเร่งพัฒนายกระดับการผลิตข้าวคุณภาพดี (Q) เพื่อผู้บริโภค โดยมุ่งควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ระดับแปลงนา โรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพ โรงงานแปรรูป และโรงบรรจุ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ข้าวที่ผ่านการขัดสีหรือข้าวขาว และข้าวกล้องงอกที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งมิติของสินค้าข้าวไทยที่แตกต่างจากคู่แข่งสำคัญ ไนภูมิภาคอาเซียน อาทิ เวียดนาม และเมียนมาร์ คาดว่า จะช่วยสร้างจุดแข็งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าข้าวไทยในเวทีการค้าโลกได้

ขณะนี้ มกอช. ได้เตรียมแผนส่งเสริมผู้ผลิตข้าวทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงสี สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตและจำหน่ายข้าวกล้อง ข้าวขาว หรือข้าวกล้องงอก รวมถึงผู้ประกอบการบรรจุสินค้าข้าวดังกล่าว ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง และห้างสรรพสินค้า ที่มีสถานประกอบการที่มีที่ตั้งชัดเจนและมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดี ให้ดำเนินการผลิตสินค้าข้าวในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4000) ข้าวหอมไทย (มกษ.4001) ข้าวกล้องงอก (มกษ.4003) หรือมาตรฐานข้าว (มกษ.4004) ซึ่งผู้ผลิตสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองได้ เป็นจุดขายที่แตกต่างจากคู่แข่งซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ข้าวเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง โดยปี 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกข้าวรวมกว่า 10,969,334.95 ตัน มูลค่าสูงถึง 174,853.40 ล้านบาท และตั้งเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 ได้มีการส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 2,126,546.45 ตัน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 35,775.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดโลกมีแนวโน้มความต้องการข้าวคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ไทยจึงจำเป็นต้องเร่งยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ Q เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ



เกาะข่าวเกษตร ประจำฉบับวัน
อังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568... ○ นาย
พลอากาศ สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร.
นายชูชาติ อุยกอม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนา
ตามพระราชดำริ สำนักพระราชเลขานุการ
ดร.สมชาย ธรนิส ผู้อำนวยการสำนักงาน
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นายบุญสนอง
สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ กรมชลประทาน
นางสาวอุศนีย์ รูปทอง ผู้อำนวยการสำนัก

ประสานงานโครงการพื้นที่ 4 สำนักงาน กปร.
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้า
หน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมในพิธีประสาท
อนุปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
คุณชนปิตดาณี ณ วิทยาลัยชุมชนปิตดาณี อำเภอ
เมือง จังหวัดปิตดาณี เมื่อวันก่อน... ○ กรม
ประมง นายสมโภชน์ กริบกระโทก นายวิชาญ
อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง และ
หน่วยงานสังกัดกรมประมงส่วนกลาง ร่วมประชุม
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การสำรวจเรือ
ประมง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจการสำรวจสำมะโน
เรือโดยมีผู้แทนจากกรมเจ้าท่าเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
เป็นการประชุมผ่านระบบ Web Conference
กับส่วนราชการภายใต้สังกัดกรมประมง 22

จังหวัดชายทะเล... ○ นายโอภาส กลั่นมุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะผู้บริหาร
กรมฯ ประชุมร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด้านการเกษตร นำโดย พลโท วิษณุศักดิ์ กลั่น
เสนาะ หัวหน้าคณะทำงานพร้อมด้วยคณะ
ติดตามความก้าวหน้าของแผนงานการพัฒน
ยกระดับสหกรณ์ เพื่อกำหนดแนวทางการ
แก้ไขและพัฒนาสหกรณ์แต่ละระดับ ให้มี
ความเข้มแข็งและเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร
สมาชิกได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กทม. เมื่อวันก่อน... ○

“กิด มางไทย”

๗ ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ฤดูฝนปีนี้มียาน้ำน้อย คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เห็นชอบลดการระบายน้ำออกจากเขื่อน และขอให้ชวานาเลื่อนการปลูกข้าวออกไปเป็นกลางเดือนหน้า

นายวิเศษศักดิ์ ศรีสุริยะธาดา ผอ.กลุ่มจัดการการผลิตข้าวในพื้นที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า การให้เกษตรกรเลื่อนปลูกข้าวไปอีก 1 เดือน ถือเป็นเรื่องดีเพราะชาวนาจะได้ใช้เวลาร่างระหว่างนี้ทำการไถพรวนดินหน้าดินตากแดด ให้แสงอาทิตย์ช่วยกำจัดวัชพืชและไข่ของแมลงศัตรูพืชเนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูกาลที่แมลงจะวางไข่ฝังไว้ในดินที่จะอยู่ได้นาน 30-45 วัน เมื่อถูกแดดก็จะฝ่อตายไป

รับลูกเลื่อนฤดูปลูกข้าว กสท.ใช้วิกฤติเป็นโอกาส



เหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้นเน้นหามาเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าว และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ที่อยู่ในความดูแลได้รับการรับรองเมล็ดพันธุ์ที่ดีของกรมการข้าว เพราะในระยะเวลานี้มีกจะมีพ่อค้าบางกลุ่มมาหลอกขายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ด้อยคุณภาพให้เกษตรกร ปลูกแล้วข้าวไม่โต ผลผลิตน้อยทำให้เป็นการสูญเสียโอกาส และอีก 1 เดือนข้างหน้าเมื่อฝนตกลงมาแล้ว ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อการเพาะปลูก เกษตรกรควรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพียงแค่อก.ต่อไร่ หากใช้รดปลูกข้าวก็จะดี นอกจากช่วยประหยัดปุ๋ยได้แล้ว ยังประหยัดน้ำ ที่สำคัญใช้เครื่องปลูกกอข้าวไม่แน่นยังจะลดจำนวนแมลงศัตรูพืช ช่วยประหยัดค่ายาปราบศัตรูพืชอีกด้วย.

และเมื่อชวานาไม่ปลูกข้าวเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน แมลงจะไม่มีอาหารให้กินก็ตายไปในที่สุด

“ยิ่งไปกว่านั้นการตากดินไว้นานวันมากขึ้นจะช่วยทำให้ดินได้มีโอกาสพักฟื้นตัวเองได้ดี เพราะจะมีอากาศถ่ายเทในดินได้สะดวกขึ้น กลายเป็นการเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนให้

กับดินมากขึ้น เนื่องจากในช่วงที่มีการเปิดรับน้ำมาข้าวเกษตรกรมุ่งใช้ดินปลูกข้าวแทบไม่หยุด ทำกันทั้งปีใส่ปุ๋ยเคมีกันมาก ทำให้ดินเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าพระยาเกิดการแน่นและแข็ง หากได้พักพื้นจะเหมือนเป็นการทำให้ดินกลับไปเป็นหลุมเป็นสากอีกครั้ง เมื่อปลูกข้าวในรอบใหม่ก็จะเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดี”

นายวิเศษศักดิ์ แนะนำว่า ในช่วงที่ว่างจากการเลื่อนปลูกข้าว ชาวนาควรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี

สหกรณ์เดินเครื่องเกษตรแปลงใหญ่

มุ่งพัฒนาข้าว-ปาล์มน้ำมัน/เร่งทุนเปิดโรงงานยาง

นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการปรับโครงสร้างโดยการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ซึ่งจะดำเนินการ 2 ส่วน คือ 1.เรื่องข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะร่วมทำงานกับกรมการข้าว โดยทำหน้าที่เป็นส่วนกลางนำรวบรวมข้าวโดยเฉพาะข้าวกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า และข้าวต้องการของตลาด แต่ในส่วนของการบริหารจัดการแปลงใหญ่เรื่องข้าวนั้น กรมการข้าวต้องวางแผนในการปฏิบัติตามความเหมาะสมและนำไปถ่ายทอดเอง

2.ปาล์มน้ำมัน มีเป้าหมาย คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และบริหารจัดการการตลาด ซึ่งมีกลุ่มสหกรณ์ 4 จังหวัดภาคใต้ ในเขตนิคมสหกรณ์ 10 แห่ง 12 นิคม เป็นต้นแบบ โดยจะดำเนินการรวบรวมสมาชิกประมาณ 100-150 ราย มีเนื้อที่ประมาณ 2,000

-5,000 ไร่ ในรัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมกันเลือกผู้บริหารจัดการแปลงและวางแนวคิดในการที่ลดต้นทุนการผลิต การใช้พันธุ์ปาล์มที่ดี การผลิตได้มาตรฐาน RSPO หรือไม่ ใช้ปุ๋ยอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้จะสนับสนุนการสร้าง “ลานเท” เพิ่มขึ้นเนื่องจากบางพื้นที่อยู่ไกลจากลานเทมากกว่า 14 กิโลเมตร ทำให้มีระยะเวลาในการขนส่งนานและผลปาล์มเสื่อมคุณภาพ ส่งผลให้ราคาตก ซึ่งถ้าหากบริหารจัดการในส่วนนี้



โอกาส กลั่นบุศย์

เป็นผลสำเร็จเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8 พันบาทต่อไร่ต่อปี และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ตัน พร้อมกับจะมีการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและสกัดน้ำมันปาล์มคุณภาพ

นายโอกาส กล่าวอีกว่า มาตรการการรวบรวมข้าวนี้ รัฐบาลให้สินเชื่อกับสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมข้าววงเงิน 2 หมื่นล้าน ทั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรไปรวบรวมข้าวเปลือกกับสมาชิกและประชาชนทั่วไป โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมข้าวจาก 300 กว่าสหกรณ์ ได้ข้าวประมาณ 1,880,000 ตัน (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นตัน) และอีกมาตรการคือ การรวบรวมยางพารา โดยได้รวบรวมกับสหกรณ์ที่ปลูกยางประมาณ 700

กว่าแห่ง ได้ปริมาณขางพาราประมาณ 4 แสน 3 หมื่นตัน เป็นเงินประมาณ 17,000 ล้านบาท โดยการซื้อขางพาราในแต่ละครั้งนั้น ราคาอาจจะถูกกำหนดโดยกลไกอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจโลก กลุ่มผู้ซื้อขาง ซึ่งทำให้ราคาขางเกิดการผันผวน

ในส่วนของภาครัฐการส่งออกขางพารา นั้น ขณะนี้มีโรงงานแห่ง STR ที่ส่งออกเพียง 1-2 แห่ง ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอ แต่หากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม ในด้านการบริหารจัดการ สามารถกู้เงินไปสร้างโรงงาน หรือ นำไปปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่ ในเบื้องต้นกระทรวงเกษตรก็ได้เร่งรัดให้สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างทำการขอกู้ ให้รีบดำเนินการให้เสร็จ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ และทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และ ช.ก.ส. กำลังเข้าไปช่วยสหกรณ์ในการดำเนินการว่า มีการติดขัดในส่วนใดบ้าง เนื่องจากมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละสาม

หากโครงการการปรับโครงสร้างโดย การบริหารจัดการแปลงใหญ่ และการเบิกจ่าย เพื่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ จะทำให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลผลิต เป็นไปตามความต้องการของตลาด กลุ่ม สหกรณ์มีความแข็งแกร่งสามารถกำหนดและ ตีราคาขางกับตลาดได้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ เกษตรกรต่อไปในอนาคต